



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๒๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย”

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารการชำระค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. แผนที่ของสถานที่จัดฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ โดยเน้นความสำคัญ ๓ ด้าน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๗๕ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้อิทธิพลแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้(Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย (ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษาปฐมวัย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคตและพิจารณาเห็นว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาตมไทย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักรับราชการงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ท่านพิจารณาส่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดของท่านเข้ารับการฝึกอบรมโดยส่งแบบตอบรับการฝึกอบรม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nongsoosoo@hotmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๙๑-๔๘๐๔ ๐๒-๕๑๖-๒๑๐๖ และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่บุคลากรตามบัญชีรายชื่อที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาบุคลากรรับผิดชอบในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเป็นการชั่วคราว

๒. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท/คน (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบฟอร์มการชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยส่งจ่ายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และให้นำสำเนาเอกสารการชำระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

๓. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ เพื่อจัดเตรียมเอกสารเครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับไปเข้ารับการฝึกอบรม และให้เดินทางไปรายงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหاتไทย อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แต่งกายชุดเครื่องแบบสีก็คอพับแขนยาว

๔. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๙๑ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้ที่ www.lpd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โศคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรสาร ๐-๒๑๙๑-๔๘๐๔ ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖